

## THÔNG BÁO BẦU CỬ

Nay xin thông tri rằng cuộc Bầu Cử Đặc Biệt Khắp Tiểu Bang sẽ được tổ chức tại Quận Orange vào Ngày 19 Tháng Năm, 2009. Có bảy dự luật tiểu bang trong lá phiếu: **Dự Luật 1A** – Tài chính tiểu bang; **Dự Luật 1B** – Tài chính giáo dục; **Dự Luật 1C** – Xổ Số Tiểu Bang California; **Dự Luật 1D** – Đạo Luật Ngân Sách của 2008. Đạo Luật Trẻ Em và Gia Đình California: sử dụng quỹ: những dịch vụ trẻ em; **Dự Luật 1E** – Đạo Luật Dịch Vụ Y Tế Tâm Thần: Tu chính Dự Luật 63; **Dự Luật 1F** – Tăng lương viên chức tiểu bang; và **Dự Luật 13** – Thuế Bất Động Sản: sự loại trừ xây dựng mới: trang bị thêm cho địa chấn.

Quận Orange và những thành phố, khu học chánh, và khu đặc biệt của Quận Orange có thể hợp nhất với cuộc Bầu Cử Đặc Biệt Khắp Tiểu Bang này bằng đệ trình một Nghị Quyết đến Sở Ghi Danh Cử Tri vào ngày 6 Tháng Ba, 2009, 5:00 giờ chiều. Nay cũng xin thông tri thêm rằng Giám Đốc Sở Ghi Danh Cử Tri đã quyết định rằng ngày 6 Tháng Ba, 2009, 5:00 giờ chiều là ngày và giờ cuối để đệ trình những tài liệu dự luật (quận, thành phố, khu học chánh, và khu đặc biệt), gồm có bản văn, phân tích vô tư, bản tuyên bố tác động tài khóa (nếu có), và biện luận trực tiếp. Để biết thêm chi tiết về những dự luật của quận, khu học chánh, và khu đặc biệt, xin liên lạc Sở Ghi Danh Cử Tri Quận Orange tại (714) 567-7600. Để biết chi tiết về những dự luật thành phố, xin liên lạc thành phố đó.

Nay xin thông tri rằng các phòng phiếu cho cuộc bầu cử nói trên sẽ mở cửa từ 7:00 giờ sáng đến 8:00 giờ chiều. Tất cả các phiếu bầu trong cuộc bầu cử nói trên sẽ được tập trung để kiểm tại văn phòng Sở Ghi Danh Cử Tri, 1300-C South Grand Avenue, Santa Ana.

Nay cũng xin thông tri thêm rằng thủ tục điều hành phiếu bầu-bằng-thư sẽ bắt đầu vào ngày 20 Tháng Tư, 2009, và sẽ tiếp tục từ Thứ Hai đến Thứ Sáu từ 8:00 giờ sáng đến 5:00 giờ chiều cho đến khi cuộc bầu cử được chính thức chứng nhận vào đúng hay vào khoảng ngày 16 Tháng Sáu, 2009. Việc điều hành phiếu bầu-bằng-thư được xúc tiến công khai tại văn phòng Sở Ghi Danh Cử Tri Quận Orange.

Nay cũng xin thông tri thêm rằng cuộc kiểm phiếu bằng tay cho một số khu bầu cử sẽ bắt đầu vào ngày 20 Tháng Năm, 2009, tại văn phòng Sở Ghi Danh Cử Tri Quận Orange.

Nay cũng xin thông tri thêm rằng bản chứng nhận của cuộc kiểm phiếu bầu chính thức sẽ gồm có một bản báo cáo về những kết quả của cuộc kiểm phiếu bằng tay 1 phần trăm.

Ngày 23 Tháng Hai, 2009.

Neal Kelley  
Giám Đốc Sở Ghi Danh Cử Tri  
Quận Orange